
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี 4) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี 24 เมษายน 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนที่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง  

ข้ึนบัลลังก 

  นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่

แทนประธานสภากรุงเทพมหานคร ไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมี

สาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 นายวิรัตน มีนชัยนันท ประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอลาประชุมเนื่องจากเปน

ไขหวัดใหญสายพันธุ A 

 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 กระทูถามสดของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง มาตรการ

รับมือและแผนเผชิญเหตุของกรุงเทพมหานคร กรณีพบสารแคดเมียมในพ้ืนท่ีเขตบางซ่ือ  

 ระเบียบวาระท่ี 3.3 กระทูถามสดของนางอนงค เพชรทัต เรื่อง ขอสอบถามความคืบหนา

การกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง  

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

 ขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณกรุงเทพมหานคร โครงการปองกันและแกไข

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง และ

โครงการจางควบคุมงานกอสรางโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง 

 1.3 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทานประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอ

แนวความคิดการจัดทำ (ราง) แผนข้ันตอนการดำเนินการ (Road Map) เพ่ือปรับปรุงและแกไขกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2567 ระหวางเวลา 10.00 น.- 

12.00 น. ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

2. รับรองรายงานการประชมุสภา… 
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 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี 1) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 6 กันยายน ๒๕๖๖ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี 2) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 27 กันยายน ๒๕๖๖ 

- ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมท้ัง 2 ครั้งดังกลาว 

 

3. กระทูถาม 

3.1 กระทูถามสดของนายสมชาย เต็มไพบูลยกุล เรื่อง ปญหาการใชงาน Traffy Fondue 

ของสำนักงานเขตคลองสาน 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.2 กระทูถามสดของนางสาวภัทราภรณ  เกงรุงเรืองชัย เรื่อง มาตรการรับมือและ 

แผนเผชิญเหตุของกรุงเทพมหานคร กรณีพบสารแคดเมียมในพ้ืนท่ีเขตบางซ่ือ 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยทวิดา  

กมลเวชช รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.3 กระทูถามสดของนางอนงค เพชรทัต เรื่อง ขอสอบถามความคืบหนาการกอสราง

อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมอบใหรองศาสตราจารยทวิดา 

กมลเวชช รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว    

4.1 รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดลักษณะของอาคารและพ้ืนท่ีวางนอก

อาคารเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม (คณะกรรมการ

วิสามัญฯ รายงานผลการพิจารณา) 

- ท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระท่ีสองจากรายงานของ

คณะกรรมการวิสามัญฯ และไดลงมติไมเห็นชอบในวาระท่ีสาม ถือวารางขอบัญญัติฉบับดังกลาวเปนอันตกไป 

4.2 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุมคาโครงการตาง ๆ  

ในการใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

ความคุมคาโครงการตาง ๆ ในการใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือมอบให 

ฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

 

4.3 รายงานผลการศึกษา… 
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4.3 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแกไขปญหาน้ำทวมขัง 

และการระบายน้ำในพ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีเฝาระวัง และพ้ืนท่ีชายขอบของกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

การแกไขปญหาน้ำทวมขัง และการระบายน้ำในพ้ืนท่ีเสี่ยง พ้ืนท่ีเฝาระวัง และพ้ืนท่ีชายขอบของกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

4.4 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหามลพิษจากยานพาหนะ การกอสราง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากยานพาหนะ การกอสราง และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

4.5 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการ

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

6. เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

ขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณกรุงเทพมหานคร โครงการปองกันและแกไข

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง และ

โครงการจางควบคุมงานกอสรางโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงิน

ผูกพันงบประมาณกรุงเทพมหานคร โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง และโครงการจางควบคุมงานกอสรางโครงการปองกัน

และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง

กอนใหความเห็นชอบ จำนวน 18 คน โดยกำหนดเวลาในการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

 

7. เรื่องท่ีเสนอใหม 

7.1 ญัตติดวยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครแกไขปญหา  

การขาดแคลนบุคลากร วัสดุอุปกรณของสถานีดับเพลิง รวมท้ังภารกิจของสำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

7.2 ญัตติดวยวาจา… 
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7.2 ญัตติดวยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใชงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดงานลักษณะกิจกรรม 

ตาง ๆ (Organizing event) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบต้ังคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 15 คน โดยกำหนดเวลา

การศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 

7.3 ญัตติดวยวาจาของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครตั้ ง

คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบและแกไขปญหาปายท่ีผิดกฎหมาย 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบต้ังคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 13 คน โดยกำหนดเวลา

การศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 

7.4 ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครสำรวจลำกระโดง

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและปองกันการรุกล้ำท่ีสาธารณะ 

 2. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงจัดทำระบบจัดการ

ขอมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนตรับจาง เพ่ือสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันใหกับ

ประชาชนผูใชบริการ 

 3. ญัตติดวยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครทบทวน

การดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาเขต 

 

8. เรื่องอ่ืน ๆ 

8.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 7 พฤษภาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 5 สิงหาคม 2567 

8.2 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณ

กรุงเทพมหานครโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำเจาพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ชวงท่ี 3 กอสรางทาง

ยกระดับและถนนฝงพระนคร จากแมน้ำเจาพระยาถึงแยกสะพานแดง กอนใหความเห็นชอบ ขอขยายเวลาการ

พิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 6 พฤษภาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2567 

 

 

8.3 คณะกรรมการวิสามัญ... 
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8.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือสำรวจและติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 6 พฤษภาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 4 สิงหาคม 2567 

8.4 ประธานสภากรุงเทพมหานครแจงปดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำป

พุทธศักราช 2567 ซ่ึงจะครบกำหนด 30 วัน ในวันท่ี 30 เมษายน 2567  

 

 

เลิกประชุม เวลา 18.10 น. 

 

 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


